

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /CT-UBND

Phủ Lý, ngày 19 tháng 01 năm 2006

**CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Về nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2006**

Năm 2005 các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, Nghị quyết số 15/NQ-TU, ngày 11/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Chỉ thị số 03/CT-UB, ngày 14/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục quốc phòng, xây dựng lực lượng, huấn luyện, tuyển quân, đào tạo xã, phường đội trưởng vv, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố thể trận quốc phòng - an ninh tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Năm 2006 là năm diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, là năm đầu thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006 - 2010), tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu "DBHB", bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta một cách công khai và quyết liệt hơn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-TU, ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác quốc phòng địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau.

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) "*về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*". Chỉ thị 62/CT-TW, ngày 12/02/2001 của Bộ Chính trị, Nghị định 15/NĐ-CP, ngày 01/5/2001 của Chính phủ về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; Nghị định 119/NĐ-CP về công tác quốc phòng địa phương ở các Bộ, ngành trung ương và các địa phương. Tổ chức thực hiện đồng bộ Pháp lệnh dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên, các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng. Rà soát kiện toàn tổ chức biên chế bổ sung các đơn vị dân quân tự vệ và dự bị động viên, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức thành lập Ban Phòng không nhân dân của tỉnh theo Nghị định 65/CP của Chính phủ và giúp Bộ Quốc phòng đăng cai hội nghị sơ kết toàn quốc 2 năm xây dựng điểm Đại hội pháo phòng không PPK 37ly/Dân quân tại tỉnh.